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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่40 (ประจ าปี 2568) 
ของ บริษัท ผลิตภัณฑต์ราเพชร จ ากัด (มหาชน) 

 

ประชุมเมื่อวนัศกุรท์ี่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งพินนาเคิล 4-6 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพฯ เลขที่ 
971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยประธานฯ ไดแ้ถลงใหท้ี่ประชุมทราบว่า  เพื่อใหก้าร
ประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นีเ้ป็นไปอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และครอบคลมุทกุเร่ืองตามที่กฎหมายก าหนด จึงมอบหมายใหน้างสาวชนญั 
โพธ์ิประสาท เป็นผูชี้แ้จงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงส าหรบัการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ 
ดงัต่อไปนี ้ซึ่งรายละเอียดไดแ้สดงไวใ้นหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านในรูปแบบ QR Code ก่อนการประชุมใน
ครัง้นีแ้ลว้ 
(1) ตามที่บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอวาระการประชุม        

ผูถื้อหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าส าคัญและเสนอรายช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการ
ล่วงหนา้ตัง้แต่วนัที่  1 ตุลาคม 2567 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอเรื่องดงักล่าว ดงันั้น  
จะด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และเรียงตามล าดบัวาระตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ 

(2) ตามที่บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 40 (ประจ าปี 2568) บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดย 
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้่งค าถามที่เห็นว่าส าคญัเป็นการล่วงหนา้ตัง้แต่วนัที่ 24 มีนาคม 2568 ถึงวนัที่ 18 เมษายน 2568 
ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอค าถามเป็นการลว่งหนา้  

(3) การออกเสียงลงคะแนนก าหนดใหก้ระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะ
ตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

(4) มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้  
(4.1)  กรณีปกติ ใหใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของที่ประชุม ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานที่ประชุมจะใชส้ิทธิออก

เสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด ในการประชมุครัง้นีถื้อว่าทกุวาระเป็นกรณีปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 
และวาระที ่8 ถือเป็นกรณีอ่ืนๆ 

(4.2)  กรณีอ่ืนๆ หมายถึง กรณีที่มีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดนัน้ ซึ่งไดแ้ก่  
• วาระที่ 6 เรื่องพจิารณาก าหนดผลตอบแทนกรรมการ : การลงมติในวาระนีจ้ะใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี ้
กรรมการทกุคนถือว่ามีสว่นไดเ้สียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชมุนี ้

• วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงคแ์ละหนังสือบริคณหส์นธิของ
บริษัทฯ : การลงมติที่ประชุมในวาระนีจ้ะใชค้ะแนนเสียงตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ที่ 42 (3) (ง) ใหถื้อ
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือ      
ถือว่าเห็นดว้ย โดยใหผู้ท้ี่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงตอ้งใชบ้ัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ไดแ้จกในช่วงลงทะเบียนก่อนเขา้
ประชุม ซึ่งเมื่อสิน้สุดเนือ้หาแต่ละวาระแลว้ ประธานฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน โดยใหท้ าเครื่องหมาย     
ในบตัรลงคะแนนดงักลา่ว และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ประสานงานภายในหอ้งประชมุเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนดว้ยระบบบารโ์ค๊ด 
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(6) บรษิัทฯ ไดม้ีการบนัทกึภาพการประชมุในลกัษณะสื่อวิดีทศันต์ลอดการประชมุผูถื้อหุน้ 

หลงัจากนัน้ จึงไดเ้ขา้สู่การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 40 (ประจ าปี 2568) โดยไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ตวัแทน
ผูส้อบบญัชี จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และตวัแทนจาก สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย โดยมีรายช่ือดงัต่อไปนี ้

(ก) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีจ านวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจ านวน 12 คน) คิดเป็นรอ้ยละ 100                       
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิัทฯ โดยมีรายช่ือดงัต่อไปนี ้
(1) นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 
(2) นายชยัยทุธ  ศรีวิกรม ์ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
(3) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์ิวฒัน ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
(4) นายธนิต ปลุิเวคินทร ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
(5) นายวฒุิไกร โสตถิยานนท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
(6) นายจกัร จลุเกียรติ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
(7) นายฉตัรชยั ทีปสวุรรณ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
(8) นายวราย ุประทีปะเสน กรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
(9) นายกมลพฒัน ์ทีปสวุรรณ กรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

(10) นายอศันี ชนัทอง กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
 และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลติ 

(11) นายสาธิต สดุบรรทดั กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ประธานกรรมการจดัการ และกรรมการเทคโนโลยี
และนวตักรรมการผลิต 

(12) นายสนุทร สวุรรณเจตต ์ กรรมการ กรรมการเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิต กรรมการจดัการ 
และผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายการผลิตและวิศวกรรม 

(ข) ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุมในครั้งนี ้มีจ านวน 4 คน โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้ 
(1) นายกฤช กลุเลิศประเสรฐิ กรรมการเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิต กรรมการจดัการ  

ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายการบรหิารกลาง และเลขานกุารบรษิัทฯ 
(2) น.ส.พิชญานนัท ์ลอ้วรลกัษณ ์      ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายการขายและการตลาด  

และกรรมการเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิต 
(3) นายก าชบั วฒันธรรม ผูจ้ดัการฝ่าย (อาวโุส) สายการขายและการตลาด 
(4) นายสพุฒัน ์เกียรตินิธิอมร ผูจ้ดัการฝ่าย (อาวโุส) สายการขายและการตลาด 

(ค) ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ทีเ่ข้าร่วมประชุมในครั้งนี ้มีจ านวน 2 คน คือ 
(1) นางสาวฌลัลิกา ปัญญา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 11872 
(2) นางสาวปภสัสร จนัทรประทบั        

(ง)  ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยทีเ่ข้าร่วมประชุมในครั้งนี ้คือ นางจิณณา ตติยานพุนัธว์งศ ์

(จ)  ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพือ่ให้การประชุมผู้ถือหุ้น
ในครั้งนีม้ีความโปร่งใส คือ นางสาวปภสัสร จนัทรประทบั  
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เริ่มการประชุม  

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พรอ้มทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี ้            
โดยประธานฯ แถลงว่ามีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 101 ราย ถือหุ้นจ านวน 50,059,363 หุน้ และโดยการมอบ
ฉนัทะจ านวน 51 ราย ถือหุน้จ านวน 585,365,522 หุน้ รวมทัง้สิน้จ านวน 152 ราย ถือหุน้รวมทัง้สิน้ 635,424,885 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
74.32 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด จึงครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้ก าหนดของบริษัทฯ โดยมี
กรรมการของบริษัทฯ เขา้รว่มประชมุในครัง้นีจ้  านวน 12 คน (กรรมการของบรษิัทฯ มีจ านวน 12 คน) คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบรษิัทฯ จึงเริ่มการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที ่39 (ประจ าปี 2567) 

ประธานฯ ไดเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 39 (ประจ าปี 2567)   
ซึ่งประชุมเมื่อวนัศกุรท์ี่ 19 เมษายน 2567 ตามที่ไดน้ าส่งพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ลว้ และไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวไดบ้นัทึกไวอ้ย่างถกูตอ้งตรงตามมติ
ของที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม
แต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 39 (ประจ าปี 2567) ตามที่เสนอ
ขา้งตน้  

มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นครัง้ที่ 39 
(ประจ าปี 2567) ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

รบัรอง    636,009,502 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่รบัรอง                   -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
งดออกเสียง                    -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
บตัรเสีย                     -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด   636,009,502 เสียง ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2567 
ประธานฯ แถลงว่า ส าหรบัผลการด าเนินงาน บริษัทฯ ไดร้ายงานเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ไดจ้ัดท าไวใ้นแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว           
จึงขอมอบหมายให้นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวพิชญานันท ์         
ลอ้วรลักษณ์ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายการขายและการตลาด นายสุนทร สุวรรณเจตต ์ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
สายการผลิตและวิศวกรรม และนายกฤช กุลเลิศประเสริฐ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายการบริหารกลาง เขา้มารว่มรายงาน  
ซึ่งมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

(1) ผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 โดยสรุป : นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานว่า  
ส าหรบัปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการประมาณ 4,970 ลา้นบาท หรือลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 12    
กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสุทธิประมาณ 506 ลา้นบาท หรือลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 21  แต่มีความสามารถในการท าก าไรสุทธิรอ้ยละ 10    
ซึ่งใกลเ้คียงกับปีก่อน เนื่องจากภาคธุรกิจอสังหาริมทรพัย์ชะลอตัวความเข้มงวดของการปล่อยสินเช่ือของสถาบันการเงิน และ
ผลกระทบจากอทุกภยัในหลายพืน้ที่ ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารลดลงเกือบทกุช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการรบัมือปัจจัยลบต่างๆ และลดผลกระทบ พรอ้มมุ่งเนน้การขายและการตลาดเชิงรุก   
ขยายตลาดและฐานลกูคา้กลุม่ใหม่ รวมถึงการบรหิาร Product Mix และควบคมุตน้ทนุอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรกัษาอตัราก าไรขัน้ตน้
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานประมาณ 795 ลา้นบาท ท าใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีสภาพคล่องและมี
กระแสเงินสดเพียงพอเพื่อจ่ายเงินปันผล ช าระเงินกูร้ะยะยาว และจ่ายดอกเบีย้ เป็นตน้ บรษิัทฯ มีสดัสว่นรายไดจ้ากการขายสินคา้และ
บริการจ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) ตัวแทนจ าหน่าย (Agent) รอ้ยละ 53 (2) รา้นค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) รอ้ยละ 17       
(3) ตลาดต่างประเทศ (Export) รอ้ยละ 16 และ (4) งานโครงการบา้นจดัสรร (Project) รอ้ยละ 14   
  (2)   แนวทางการด าเนินงานและแผนงานของบริษัทฯ  ในปี 2567-2568: นางสาวพิชญานันท์ ลอ้วรลักษณ ์  
ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายการขายและการตลาด ไดร้ายงานสรุปไดด้งันี ้

(2.1)  สภาพตลาดในปี 2567 ความทา้ทายของบริษัทฯ คือเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัว หนีค้รวัเรือนสูง และ
เงื่อนไขการใหส้ินเช่ือของธนาคารค่อนขา้งเขม้งวด และการลงทนุจากต่างประเทศลดลง 

(2.2)  แนวโน้มตลาดในปี 2568 ดงันี ้ 

• เศรษฐกิจคาดการณว์่าจะฟ้ืนตวัแบบค่อยเป็นค่อยไป 

• คอนโดมีเนียมระดบัล่าง ไดร้บัอานิสงสจ์ากโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น รถไฟฟ้า การเกิดแผ่นดินไหว ท าให้
ความตอ้งการเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอ้ย 

• การลงทุนร่วมกับชาวต่างชาติ  ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุน  การเช่าซื ้อระยะยาว  หรือการเข้าซื ้อ
คอนโดมิเนียม ยงัมีบทบาทส าคญั 

• บา้นราคาสงู (เกิน 20 ลา้นบาท) เผชิญภาวะอิ่มตวั 

• มีการแข่งขนัสงู 
(2.3) แนวโน้มตลาดทีส่ าคัญ ดงันี ้

• การเช่าเพื่อใหม้ีความยืดหยุ่น ช่วยหลีกเลี่ยงหนีส้ินระยะยาว 

• การออกแบบที่เป็นสากล โดยการออกแบบเพื่อตอบโจทยผ์ูส้งูอาย ุและผูพ้ิการ 

• บา้นพกัที่เป็นมิตรกบัสตัวเ์ลีย้ง ความตอ้งการบา้นที่เหมาะกบัสตัวเ์ลีย้งเพิ่มขึน้ 
(2.4) การพัฒนาธุรกิจใหม่ ไดแ้ก่ SPC Solutions (SPC : Stone Plastic Composite) โดยสรา้งโอกาสจากกลุ่ม

ลกูคา้เดิม ดว้ยสินคา้พืน้ SPC ไมบ้นัได SPC และผนงั SPC เพื่อต่อยอดจากงานหลงัคา  
(2.5) แผนการตลาดในปี 2568 บริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายกลุ่มลูกคา้ใหม่ เพื่อให้

ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ โดยวางแผนการน าเสนอสินคา้พรอ้มบรกิารติดตัง้หลงัคาครบวงจร เช่น หน่วยงานราชการ วดั โรงแรม รีสอรท์ 
เป็นตน้ และในสว่นของภมูิภาคจะเนน้ในสว่นของเมืองรอง 55 จงัหวดัของประเทศไทย  

(2.6) การพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ปี 2568 เนื่องจากกระทรวงพลงังานมีนโยบายสง่เสรมิการใชโ้ซลาเซลล ์เพื่อลด
ภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน บริษัทฯ จึงไดม้ีการพัฒนากระเบือ้งส าหรบัรองรบัการติดตัง้แผงโซลาเซลล ์เช่น Solar Mounting & 
Wiring และน าสินคา้เขา้มาจ าหน่าย เช่น Diamond Emerald, Diamond Stone Coated และ DECRA Calibre เป็นตน้ 

(2.7) การส่ือสารการตลาด เพื่อใหแ้บรนดเ์ป็นที่รบัทราบทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีการท าสื่อ
ส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบที่สามารถปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกับพืน้ที่และผูใ้ชง้าน  โดยครอบคลุมทั้งช่องทาง Offline และ 
Online ดงันี ้

• สื่อประชาสมัพันธ ์ณ จุดขายมีความส าคญัต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค บริษัทฯ จึงไดม้ีการออกแบบ 
ติดตัง้ Booth Display และ Gallery แสดงสินคา้ตราเพชรทกุประเภทตัง้แต่ระบบหลงัคา ฝา้ ผนงั และพืน้ เพื่อใหล้กูคา้สามารถเห็น
ตวัอย่างสินคา้จรงิ และตดัสินใจเลือกซือ้สินคา้ไดท้ี่รา้นคา้ตวัแทนจ าหน่าย และรา้นคา้ปลีกวสัดกุ่อสรา้งรายใหญ่ทั่วประเทศ 
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• การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online และสื่อ Social Media ต่างๆ ได้แก่ TV Facebook Instagram 
YouTube และ TikTok เป็นตน้ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อ (1) สื่อสารไปถึงลูกคา้ไดส้ะดวกและปรบัเขา้กับกระแสและเทรนดก์ารใชง้าน
ของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็ (2) สามารถสื่อสารเขา้ถึงกลุม่เปา้หมายไดม้ากขึน้ และ (3) มีขอ้มลูที่สามารถใชว้ิเคราะห ์และวดัผลได ้ 

(2.8) รางวัลที่การตลาดได้รับ ได้รบัรางวัล “Service & Quality Excellence 2024” จาก บริษัท แสนสิริ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นการตอกย ้าเรื่องการให้บริการและความเช่ือมั่ นด้านการขนส่งและติดตั้ง โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัท
อสงัหาริมทรพัยช์ัน้น า ซึ่งบรษิัทฯ มีประสบการณด์า้นงานติดตัง้หลงัคามากกว่า 20 ปี และไดร้บัรางวัล “Business+ Product of The 

Year Awards 2024” ซึ่งเป็นรางวลัสดุยอดสินคา้และบริการแห่งปี ในกลุ่มผลิตภณัฑว์สัดกุ่อสรา้ง-อสงัหาริมทรพัย ์(กระเบือ้งหลงัคา) 
จดัขึน้โดยนิตยสาร Business+ ในเครือ บรษิัท เออารไ์อพี จ ากดั (มหาชน) รว่มกบัวิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

(3) แผนการพัฒนาอย่างย่ังยืน : นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและ
วิศวกรรมไดร้ายงาน สรุปไดด้งันี ้

บรษิัทฯ เลือกใชก้ลยทุธเ์พื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมาย ESG โดยก าหนดกระบวนการระบบเศรษฐกิจ
หมนุเวียน (Circular Economy) ซึ่งสะทอ้นถึงขีดความสามารถในการแข่งขนั มุ่งเนน้การใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างคุม้ค่า เพื่อรองรบั
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยใช้นวัตกรรม Robot & Automation ส าหรับการพิจารณาการลงทุนในอนาคต ต้องเลือก
กระบวนการที่มีการใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างคุม้ค่า (Energy Management System) มุ่งเนน้การใชป้ระสิทธิภาพของการใหบ้รกิาร 
และดา้นการออกแบบอย่างยั่งยืน ดงันัน้สินคา้และเครื่องจกัรในอนาคตของบรษิัทฯ จะตอ้งพิจารณาถึงมิติ ESG เป็นส าคญั 

ส าหรบัการด าเนินการดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนตัง้แตปี่ 2562-2568 บรษิัทฯ ไดด้ าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดงันี ้
(1)  Robot & Automation จ านวน 35 โครงการ  
(2) Circular Economy & MCIP ส าหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งท าให้

ทรพัยากรขาดแคลนลดลง โดยมุ่งเนน้ประสิทธิภาพและใชง้านใหเ้กิดความคุม้ค่าสงูสดุ รวมทัง้การมุ่งเนน้ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน  
(3)  Internet of Things & Energy Management System Smart Manufacturing การกา้วสู่ Smart Factory บริษัทฯ 

ใชร้ะบบ Interne of Things ในการควบคมุกระบวนการผลิตทัง้หมด  
ทั้งนี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง และการด าเนินงานด้านพลังงานนั้น สิ่งที่ได้รับกลับมา 

นอกเหนือจากความสามารถในการแข่งขนั คือ ลดการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 
บริษัทฯ ไดร้บัการประเมินหุน้ยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ติดต่อกันเป็นปีที่  8 ซึ่งปี 2566 ได้เปลี่ยนช่ือเป็น SET ESG Rating โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับองค์กรที่สะท้อนเป้าหมาย            
ความยั่งยืน ESG Rating ระดบั AA ซึ่งบรษิัทฯ มีคะแนนสงูกว่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มก่อสรา้ง ซึ่งมีการจดัระดบัคะแนนออกเป็น 3 ดา้น คือ 
มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านเศรษฐกิจ จึงสะท้อนให้เกิดความเช่ือมั่นด้านการพัฒนาอย่างยั่ งยืนของบริษัทฯ             
ต่อนกัลงทนุได ้

ส าหรบัแผนการลงทุนขยายก าลงัการผลิตระหว่างปี 2566-2568 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ โดยค านึงถึง 
ESG ดว้ยการออกแบบกระบวนการตามแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืน มีรายละเอียดดงันี ้

(1) โครงการขยายก าลังการผลิตกระเบือ้งหลังคาคอนกรีตและครอบหลังคาคอนกรีต (CT6, CF4) ก าลังการผลิต 
100,000 ตนัต่อปี ซึ่งสามารถด าเนินการผลิตไดต้ัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2567 เป็นตน้ไป 

(2) โครงการขยายก าลังการผลิตโครงหลงัคาส าเร็จรูป (TRUSS-2) เพื่อสนับสนุนดา้นการขายทัง้ระบบ Diamond 
Roof Solution โดยสามารถด าเนินการผลิตไดต้ัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2567 เป็นตน้ไป 

(3) โครงการขยายก าลงัการผลิตอิฐมวลเบา (AAC-2) มีก าลงัการผลิต 163,200 ตนัต่อปี ซึ่งตามแผนจะด าเนินการ
ผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2568 
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ส าหรบัการรบัรองคารบ์อนฟุตพริน้ทผ์ลิตภัณฑ ์(CFP : Carbon Footprint of Product) โดยปัจจุบนับริษัทฯ ไดร้บั
การขึน้ทะเบียนรบัรองคารบ์อนฟุตพริน้ทข์องผลิตภัณฑจ์ านวน 8 ผลิตภัณฑ ์โดยองคก์ารบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องคก์าร
มหาชน) หรือ อบก.  ไดแ้ก่ (1) กระเบือ้งหลงัคาคอนกรีต ตราเพชร รุ่น CT เพชร (2) กระเบือ้งหลงัคาคอนกรีตแบบเรียบ ตราเพชร 
รุน่อดามสั (3) กระเบือ้งหลงัคาไฟเบอรซี์เมนต ์ตราเพชร รุน่จตลุอน ไม่มีใยหิน (4) กระเบือ้งหลงัคาไฟเบอรซี์เมนต ์ตราเพชร รุน่ลอนคู่ 
ไม่มีใยหิน (5) ไดมอนดบ์อรด์ ตราเพชร รุ่นมาตรฐาน (6) ไมเ้ชิงชายพลัส ตราเพชร 23x300x1.8 ซม. สีธรรมชาติ (7) อิฐมวลเบา   
ตราเพชร ชัน้คณุภาพ 2 :กวา้ง 20 x ยาว 60 x หนา 7 – 25 เซนติเมตร และ (8) โครงหลงัคาส าเร็จรูป D-Truss C75 ความหนา 0.6, 
0.75, 0.95 mm AZ150 G550   

ส าหรับการรบัรองคารบ์อนฟุตพริน้ท์องค์กร (CFO : Carbon Footprint for Organization) บริษัทฯ ได้ด าเนินการ     
ขอการรบัรองประมาณเดือนกนัยายน 2568 โดยวางแผนการพฒันาและลดการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ท าใหส้ะทอ้นถึงความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร  

(4) การบริหารจัดการด้านอ่ืนๆ  : นายกฤช กุลเลิศประเสริฐ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายการบริหารกลาง   
ไดร้ายงาน สรุปไดด้งันี ้ 

(4.1) ด้านการก ากับดูแลกิจการ : ในปี 2567 บริษัทฯ ไดร้บัรางวลัจากการประเมินดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
และรางวลัดา้นความยั่งยืน ซึ่งเป็นรางวลัแห่งความภาคภมูิใจจากสถาบนัชัน้น าจ านวน  4 รางวลั ดงันี ้

(1) รางวัล “หุ้นย่ังยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ตัง้แต่
ปี 2560 – 2565 และในปี 2566 - 2567 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เปลี่ยนแปลงช่ือจาก THSI เป็น SET ESG Ratings โดยบริษัทฯ ไดร้บั
การจัดอันดับ AA ในกลุ่มอสังหาริมทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง จากตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร 
ส าหรบับริษัทจดทะเบียนที่ด  าเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” 
(Environmental, Social and Governance) 

(2) รางวัล 5 ดาว ( ) จากโครงการส ารวจการก ากับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ าปี 2567 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย โดยไดค้ะแนน 95% ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent)  

(3) รางวัล 4 ดาว (                            ) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท             
จดทะเบียนประจ าปี 2567 จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย โดยไดค้ะแนน 98% ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่มดีเย่ียม (Very Good) 

(4) รางวัล ESG 100 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการด าเนินงาน     
โดดเด่นดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) จากการประเมินหลกัทรพัย์
จดทะเบียนประจ าปี 2567 จดัโดยสถาบนัไทยพฒัน ์โดยไดร้บัครัง้แรกในปี 2558 และรบัต่อเนื่องปี 2562-2567 

(4.2) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน สรุปดงันี ้

• ปี 2558 บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชันของภาคเอกชนไทย (Thai 
Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เป็นครัง้แรก หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการต่อต้าน
ทจุรติคอรร์ปัชนั และจดัท าคู่มือต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั  

• ปี 2561 บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองต่ออายุเป็นสมาชิก CAC ครัง้ที่ 1 บริษัทฯ ไดจ้ัดท านโยบาย No Gift 
Policy ทบทวนนโยบายและคู่มือต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

• ปี 2564 บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองต่ออายเุป็นสมาชิก CAC ครัง้ที่ 2 เนื่องจากแบบประเมินตนเอง (เวอรช์ั่น 
4.0) ไดถ้กูพฒันาใหด้ีขึน้ บรษิัทฯ จึงไดท้บทวนนโยบายและคู่มือต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัใหส้อดคลอ้งกบัแบบประเมินดงักลา่ว 

• ปี 2567 บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองต่ออายเุป็นสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นครัง้ที่ 3 โดยมีอายกุารรบัรอง 3 ปี 
ซึ่งจะครบก าหนดในเดือน กนัยายน 2570  
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• ปี 2568 บริษัทฯ ไดร้บัการเลื่อนสถานะเป็น CAC Change Agent โดยมีอายุการรบัรอง 2 ปี ซึ่งจะครบ
ก าหนดในเดือน เมษายน 2570   

CAC Change Agent คือ โครงการพิเศษที่แนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) เชิญชวน
บริษัทที่ผ่านการรบัรองกับ CAC และใหค้วามส าคญักบัการขยายเครือข่ายธุรกิจโปรง่ใสไปยงับริษัทคู่คา้ โดยการสนับสนุนใหบ้ริษัท    
คู่คา้ของตนเขา้รว่ม CAC ในโครงการรบัรอง SME   

(4.3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (กิจกรรม CSR) บริษัทฯ ไดจ้ัดกิจกรรมภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ ที่ค  านึงถึงผลกระทบต่อสงัคมทัง้ในระดบัใกลแ้ละไกล โดยการใชท้รพัยากรที่มีอยู่ในบริษัทฯ หรือทรพัยากรจาก
ภายนอกบริษัทฯ ที่จะท าใหอ้ยู่รว่มกนัในสงัคมไดอ้ย่างเป็นปกติสขุ ประกอบดว้ยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดงันี ้กิจกรรม “วันเด็ก
แห่งชาติ” กิจกรรม “ตราเพชร ปันน ้าใจ สร้างรอยยิ้ม ดูแลสังคม” กิจกรรม “ตราเพชร จิตอาสาพัฒนาสังคม” กิจกรรม     
“ตราเพชร มอบแสงสว่างวันเข้าพรรษา” กิจกรรม “ตราเพชร สืบสานประเพณี” กิจกรรม “ตราเพชร ทอดกฐินสามัคคี      
วัดในชุมชน” กิจกรรม “ตราเพชร ปลูกต้นไม้พิทักษโ์ลก” กิจกรรม “ตราเพชร เปิดบ้าน Diamond Green Day” และโครงการ  
“ช่างหัวใจเพชร” เป็นตน้ 

นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดชี้แ้จงเพิ่มเติมว่า บรษิัทฯ เริ่มก่อตัง้มาถึงปี 2568 รวมระยะเวลา 40 ปี 
โดยเริ่มก่อตั้งปี 2528 และปี 2548 ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งปีนีค้รบ 20 ปี โดยแต่ละปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสอดคลอ้งกับรายไดแ้ละก าไรสุทธิของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่า 
50% และจ่ายต่อเนื่องทกุปี ส าหรบัการด าเนินการที่ผ่านมา บริษัทฯ มีช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มากนกั จากนัน้มีการปรบัปรุงและ
เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายเพื่อการบริหารความเสี่ยงดา้นรายได ้เช่น จากเดิมมีช่องทางการจดัจ าหน่ายในประเทศเฉพาะตวัแทน
จ าหน่าย (Agent) เป็นรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และงานโครงการบา้นจดัสรร (Project) เป็นตน้ รวมทัง้โรงงานมีการ
ปรบัเปลี่ยนเคร่ืองจกัรเป็นระบบอตัโนมตัิ เพื่อรบัรองการขาดแคลนแรงงาน และค่าแรงที่ปรบัเพิ่ม ดงันัน้โดยภาพรวมความแข็งแกรง่
ของบริษัทฯ มีดงันี ้(1) ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ (2) สินคา้และบริการ เดิมสินคา้หลกัของบริษัทฯ คือ กระเบือ้งหลงัคา ซึ่งเป็น
สินค้าส าหรับบ้านแนวราบ แต่ปัจจุบันมีสินค้าอิฐมวลเบา ซึ่งเป็นสินค้าส าหรับบ้านแนวดิ่งเข้ามาเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ              
แต่เนื่องจากปัจจุบนันีส้ภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทกุปี ทีมผูบ้รหิารมีการปรบักลยทุธท์กุปี เพื่อรบัรองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกลุ่มลกูคา้ใหม่ เช่น ลกูคา้สรา้งบา้นใหม่ ซ่อมแซมบา้น วดั และงานโครงการรฐัต่างๆ รวมทัง้พยายามหาสินคา้
ใหม่ๆ เพื่อรบัรองความตอ้งการของลกูคา้ ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ที่ผลิตเอง หรือสินคา้น าเขา้เพื่อมาขาย  

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
และซกัถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 
2567 ตามที่เสนอขา้งตน้ 

มติ   ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2567 ตามที่รายงานขา้งตน้ 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุดเพยีงวันที ่31 ธันวาคม 2567 

 ประธานฯ ไดเ้สนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตังิบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุเพียงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2567 ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เรียบรอ้ยแลว้ โดยไดจ้ดัท าไวใ้นแบบ 
56-1 One Report ประจ าปี 2567 (ในรูปแบบ QR Code) หนา้ที่ 215 ภายใตห้ัวขอ้เรื่อง “งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะหฐ์านะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2567 หนา้ที่ 112 ภายใตห้วัขอ้เรื่อง “การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่าย
จัดการ (MD&A)” ซึ่งไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุคนลว่งหนา้พรอ้มกบัหนงัสือ
เชิญประชุมในครัง้นีแ้ลว้ ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินดงักล่าวและดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการ



  

 
8 

บัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานผลการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2567 (ในรูปแบบ QR Code) หนา้ที่ 192 แลว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่างบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุดเพียงวนัที่ 31 ธันวาคม 2567 ไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานที่ถกูตอ้งครบถว้นและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไปแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามดงัต่อไปนี ้

นายสรุเชษฐ์ วินิยกลู ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามดงันี ้ 
(1)  ปี 2567 บริษัทฯ ไดแ้จง้ข่าวเก่ียวกบัการลงทนุในโครงการติดตัง้เครื่องจกัรผลิตสินคา้อิฐมวลเบา (AAC-2) ไม่ทราบว่า

ในปี 2568 บริษัทฯ เริ่มผลิตเชิงพาณิชยแ์ลว้หรือไม่ หากมีการผลิตเชิงพาณิชยแ์ลว้ บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้อิฐมวลเบา
เท่าไร 

(2)  หลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้มาตลอด แต่ในปี 2567 รายไดแ้ละก าไรสุทธิลดลงอย่างมาก    
จึงอยากทราบว่าผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1/2568 รายไดแ้ละก าไรสทุธิจะดีขึน้หรือไม่   

ประธานฯ ไดต้อบชีแ้จงดงันี ้
(1) ส าหรับโรงงานผลิตสินค้าอิฐมวลเบา บริษัทฯ ได้สรา้งโรงงานแรก  (AAC-1) ตั้งแต่ประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว          

ซึ่งปัจจุบันได้ผลิตเต็มก าลังการผลิตแล้ว ดังนั้นในปี 2567 บริษัทฯ จึงเริ่มขยายโรงงานที่ 2 (AAC-2) ซึ่งขณะนี ้โครงการลงทุน          
ไดด้ าเนินการไปแลว้ประมาณ 90% คาดว่าจะสามารถผลิตเชิงพาณิชยไ์ด้ในปี 2568 โดยบริษัทฯ จะมีรายไดเ้พิ่มขึน้จากโครงการ
ลงทนุนี ้เพราะสินคา้อิฐมวลเบาเริ่มเป็นที่ตอ้งการของประชาชนทั่วไปมากขึน้ 

(2) ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2567  คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจดัการมีความพยายามบริหารงานอย่างเต็มที่
แลว้ แต่เนื่องจากภาวการณ์ตลาดของอสังหาริมทรพัย์ที่ตกต ่า ไม่ว่าจะเป็น บา้นจัดสรร และคอนโดมีเนียม ซึ่งเป็นตลาดของงาน
โครงการบา้นจดัสรร (Project)  ท าใหร้ายไดล้ดลง และบางบรษิัทในกลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรพัยม์ีผลการด าเนินการปี 2567 ไม่ดีเช่นกนั  
ส าหรบัผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1/2568 รายไดย้งัไม่ดีขึน้ เนื่องจากภาวการณต์ลาดของอสงัหาริมทรพัยท์ี่ตกต ่าแลว้ ยงัมีเศรษฐกิจ
ที่ตกต ่าอีกดว้ย แต่บริษัทฯ จะพยายามบริหารงานอย่างเต็มที่  เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีก าไรสุทธิต่อเนื่อง และจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้  
ตามนโยบายของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่บรษิัทฯ มีความภมูิใจ เนื่องจากหุน้ของบรษิัทฯ เป็นหุน้ปันผล  

นายปรญิญา เธียรวร ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามดงันี ้ 
(1)  ในปี 2568 บริษัทฯ มีการซือ้หุน้คืน  จึงสอบถามว่า จ านวนหุน้ซือ้คืนทัง้หมด บริษัทฯ จะยกเลิกเลยหรือไม่ หรือว่า 

ยงัคงไวท้ี่บรษิัทฯ  
(2)  ส าหรบัดา้นโลจิสติกสท์ั่วโลกมีความป่ันป่วนมาก ไม่ทราบว่ามีผลกระทบกบัตน้ทนุของบรษิัทฯ อย่างไร 

นายกฤช กุลเลิศประเสรฐิ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายการบริหารกลาง ไดต้อบชีแ้จงว่า ส าหรบัจ านวนหุน้ซือ้คืน
ทั้งหมด บริษัทฯ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแจ้งมติการจ าหน่ายหุ้นซือ้คืนต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ ไทย     
ตามเงื่อนไขและประกาศที่เก่ียวขอ้ง โดยบริษัทฯ สามารถจ าหน่ายได้ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตัง้แต่วนัสิน้สุดโครงการซือ้หุน้คืน 
ทัง้นีค้าดว่าระยะเวลาจ าหน่ายหุน้ซือ้คืนจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบประมาณกลางปี 2568 

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  สายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงว่า            
ส าหรบัด้านโลจิสติกส ์เนื่องจากส่วนใหญ่ช่องทางการจัดจ าหน่ายของบริษัทฯ อยู่ในตลาดในประเทศประมาณ 80% และตลาด
ต่างประเทศประมาณ 20% ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นประเทศเพื่อนบา้นในแถบอาเซียน มีการขนสง่สินคา้โดยใชร้ถเทรลเลอร ์ยกเวน้ประเทศ
เมียนมาร ์เวียดนาม ฟิลิปปินส ์ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์มีการขนส่งสินค้าเป็นตู้คอนเทนเนอร ์ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่ไดร้บั
ผลกระทบดา้นโลจิสติกส ์ไม่มีปัญหาเรื่องการไม่มีตูค้อนเทนเนอร ์และการปรบัราคาค่าขนสง่ 
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นายปริญญา เธียรวร ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า ดา้นโลจิสติกสเ์ก่ียวกับการน าเขา้วัตถุดิบต่างประเทศ ขณะนี ้      
มีผลกระทบต่อบรษิัทฯ หรือไม่ 

นายกฤช กุลเลิศประเสริฐ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร สายการบริหารกลาง ไดต้อบชีแ้จงว่า ส าหรบัดา้นโลจิสติกส์
เก่ียวกับการน าเขา้วัตถุดิบต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีแหล่งจัดซือ้วตัถุดิบต่างประเทศจากทั่วโลก เช่น การสั่งซือ้ใยหินจาก
ประเทศรสัเซีย ปัจจุบันบริษัทฯ มีเสน้ทางส าหรบัน าส่งวัตถุดิบจ านวน 2 เสน้ทาง ได้แก่ (1) ทางเรือ ถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์
สงครามประเทศรสัเซียกบัประเทศยูเครนยังไม่สงบ แต่บริษัทฯ ก็ยังใชเ้สน้ทางเรืออยู่ และ (2) ทางรถไฟ เป็นการขนส่งผ่านประเทศ
จีน และมาสง่ที่ประเทศไทย รวมทัง้มีการทดลองใชก้ารขนสง่ผ่านประเทศลาว และมาทางจงัหวดัหนองคาย แต่มีค่าใชจ่้ายสงู ส าหรบั
การสั่งซือ้เยื่อกระดาษจะมาจากทวีปยุโรป ประเทศญ่ีปุ่ น และสหรฐัอเมริกา ส าหรบัปัญหาดา้นโลจิสติกสจ์ะเกิดขึน้ในช่วง COVID   
ที่ผ่านมา ปัจจุบนัปัญหานีห้มดไปแลว้ สิ่งที่บริษัทฯ เป็นห่วงจะเป็นเร่ืองความตอ้งการวตัถดุิบ ถา้ประเทศจีนมีความตอ้งการวตัถดุิบ
เพิ่มขึน้ จะสง่ผลกระทบต่อราคาวตัถดุิบ  

นายสุพจน ์เอือ้ชัยเลิศกุล ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนโรงงานผลิตสินคา้อิฐมวลเบา 
(AAC-2) จึงอยากทราบว่า โรงงานนีม้ีการน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมากขึน้กว่าเดิม ท าใหส้ินคา้อิฐมวลเบามีความทนทานมากขึน้ หรือ
มีตน้ทนุลดลงหรือไม่  

ประธานฯ ไดต้อบชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความภาคภมูิใจเก่ียวกบัโรงงานของบริษัทฯ มาก เนื่องจากโรงงานของบริษัทฯ 
มี 2 ฝ่ัง ซึ่งอยู่ตรงขา้มกนัและใกลก้นั มีเนือ้ที่รวมกนัประมาณ 400 ไร ่และมีความยินดีท่ีจะจดัพาผูถื้อหุน้ไปเยี่ยมชมโรงงาน   

นายสนุทร สวุรรณเจตต ์ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายการผลิตและวิศวกรรม ไดต้อบชีแ้จงว่า เนื่องจากโรงงานผลิต
สินคา้อิฐมวลเบา (AAC-1) มีอายุการใชง้าน 10 กว่าปีแลว้ ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีการลงทุนสรา้งโรงงานผลิตสินคา้อิฐมวลเบา (AAC-2) 
ซึ่งโรงงานใหม่นีม้ีการใชท้รพัยากรและการใชว้ตัถดุิบลดลง 5% จากโรงงานเดิม ท าใหส้ามารถลดการสญูเปลา่ของวตัถดุิบและพลงังาน 
อีกทัง้เครื่องจกัรผลิตอิฐมวลเบายงัเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่าใหม่ที่สดุในทวีปเอเชีย เช่น (1) จากเดิมหลงัจากผลิตสินคา้ออกมาแลว้ ตอ้งใช้
แรงงานคนมาช่วยแกะอิฐมวลเบาเนื่องจากอิฐมวลเบาบางครัง้ติดกนั แต่เทคโนโลยีใหม่นีจ้ะแกะโดยเครื่องจักรอตัโนมตัิ (2) พลงังาน
จากไอน า้เขา้ไปอบอิฐมวลเบาไดด้ีกว่าเดิม ท าใหค้ณุภาพอิฐมวลเบาดีขึน้  

นายสพุจน ์เอือ้ชยัเลิศกลุ ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า คณุภาพของสินคา้อิฐมวลเบาของโรงงานผลิตสินคา้อิฐมวลเบา 
(AAC-2) เป็นอย่างไร 

นายสนุทร สวุรรณเจตต ์ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ไดต้อบชีแ้จงว่า สินคา้อิฐมวลเบา  
มีมาตรฐานอุตสาหกรรมก าหนดไว ้ซึ่งตอ้งผลิตสินคา้อิฐมวลเบาไม่ต ่ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว ้แต่เทคโนโลยีใหม่นี ้บริษัทฯ 
มุ่งเนน้เร่ืองการลดความสญูเปลา่ตามแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืนเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจหมนุเวียน   

นายรงัสรรค ์งามประเสริฐพงศ ์ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า โรงงานผลิตสินคา้อิฐมวลเบา (AAC-2) มีผลตอบแทน
จากการลงทนุอย่างไร 

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบชีแ้จงว่า ปัจจุบันสินคา้อิฐมวลเบามีช่องทางการจัดจ าหน่าย
หลายช่องทางท าใหบ้รษิัทฯ มีการลงทนุเพิ่ม เนื่องจากเดิมช่องทางการจดัจ าหน่ายงานโครงการบา้นจดัสรร (Project) ไม่ไดม้ีการขาย
สินคา้อิฐมวลเบา แต่ปัจจุบนัผูบ้ริโภคเริ่มมีความนิยมในการใชง้านสินคา้อิฐมวลเบามากขึน้ ท าใหบ้ริษัทฯ เริ่มมียอดคา้งส่งสินคา้   
อิฐมวลเบาเพิ่มขึน้ ดังนั้นการที่บริษัทฯ มีโรงงานผลิตสินคา้อิฐมวลเบาทั้ง 2 โรงงาน จะสามารถรบัรองความต้องการของตลาด       
ไดม้ากขึน้ ซึ่งปัจจบุนับริษัทฯ ขายสินคา้อิฐมวลเบาเฉพาะตลาดในประเทศ มีเพียงส่วนนอ้ยที่ขายในตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศ
เมียนมาร ์
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นายรงัสรรค ์งามประเสริฐพงศ ์ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า เนื่องจากเหตกุารณแ์ผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศไทย 
บรษิัทฯ มองว่าสินคา้อิฐมวลเบามีโอกาสเติบโตส าหรบังานก่อสรา้งในประเทศอย่างไร 

นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบชีแ้จงว่า สินคา้อิฐมวลเบามีคณุสมบตัิ ดงันี ้(1) การก่ออิฐท าไดง้่าย 
ประหยัดปูนฉาบ ลดพลังงาน และลดแรงงาน และ (2) การออกแบบ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ขายสินค้าให้กับงานก่อสรา้งบ้านแนวราบ       
เป็นหลกั แต่ส  าหรบังานก่อสรา้งบา้นแนวดิ่ง เช่น ตึก และคอนโดมิเนียม อาจใชผ้นงัคอนกรีตส าเร็จรูป (Precast Concrete) ส าหรบังาน
ภายในสว่นใหญ่จะใชส้ินคา้อิฐมวลเบาเป็นหลกั 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติม 
แต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุัติงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุเพียงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2567 ตามที่เสนอขา้งตน้ 

มติ   ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุเพียงวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2567 ตามที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย   636,230,858 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย                  -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
งดออกเสียง                             -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
บตัรเสีย                             -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  636,230,858  เสียง ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไร 

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุ
จ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคญั ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ  
ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรน าเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 86.21 ของก าไรสุทธิต่อหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอ้นุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ที่ 1/2567 ใหก้ับผูถื้อหุน้แลว้  
เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2567 ในอตัราหุน้ละ 0.26 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมใหผู้ถื้อหุน้ในครัง้ที่ 2/2567 อีกหุน้ละ 0.24 
บาท ซึ่งจะจ่ายในวนัที่ 16 พฤษภาคม 2568 โดยผูถื้อหุน้ที่จะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในครัง้นี ้จะตอ้งมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียน
หุ้นในวันที่  4 มีนาคม 2568 (Record Date) โดยการให้สิทธิรบัเงินปันผลครัง้ที่ 2/2567 ต้องได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ         
ผู้ถือหุ้นครัง้ที่  40 (ประจ าปี 2568) ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้ส  าหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร             
โดยบรษิัทฯ ไดจ่้ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 20  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามดงัต่อไปนี ้

นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า กรณีการจ่ายเงินปันผลจะขึน้เครื่องหมาย XD (Excluding 
Dividend หรือ ก าหนดวนัที่ที่ผูซื้อ้หลกัทรพัยไ์ม่ไดส้ิทธิรบัเงินปันผล) ก่อนหรือหลงัประชมุผูถื้อหุน้ มีความแตกต่างกนัอย่างไร ท าไม
บรษิัทฯ จึงขึน้เครื่องหมาย XD ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 

ประธานฯ ไดชี้แ้จงว่า กรณีการจ่ายเงินปันผลนัน้ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไม่ไดก้ าหนดว่าจะขึน้เครื่องหมาย 
XD อย่างไร แต่บรษิัทฯ ก าหนดขึน้เครื่องหมาย XD ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อความรวดเรว็ในการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้  
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นางสาวศิริลกัษณ ์ธีระดากร ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า ในปี 2568 บรษิัทฯ จะจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดเ้ท่าเดิม
หรือไม่ และบรษิัทฯ จะใหค้วามมั่นใจต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างไร เนื่องจากขณะนีร้าคาหุน้ลดลงอย่างต่อเนื่อง  

ประธานฯ ไดชี้แ้จงว่า เนื่องจากสถานการณเ์ศรษฐกิจที่ตกต ่าตามแจง้แลว้นัน้ ท าใหผ้ลการด าเนินงานของบริษัทฯ ลดลง 
รวมทัง้ราคาหุน้ลดลงดว้ย แต่บรษิัทฯ จะพยายามจ่ายเงินปันผลในอตัราที่สงูเท่าที่บรษิัทฯ จะท าได ้ 

นายสุภศักดิ์ จุลละศร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความเห็นว่า ตามที่ไดถื้อหุ้นของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน และ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีการบริหารทางการเงินค่อนขา้งดี ส  าหรบัการซือ้หุน้คืนเนื่องจาก
ราคาหุ้นไม่สมเหตุสมผลนั้น จึงขอเสนอแนะว่าให้บริษัทฯ ด าเนินการอย่างสมเหตุสมผลอย่างนี ้ตลอดไป ส าหรับเร่ืองราคาหุ้น              
ก็ใหด้ าเนินการไปตามธรรมชาติของตลาดคงควบคมุไดย้าก ส าหรบัการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในช่วงที่ราคาหุน้ตกต ่า การซือ้หุน้คืน
สามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มขึน้ในระยะยาวได้มากกว่า แต่ในขณะเดียวกันต้องการให้บริษัทฯ รักษาความคาดหวังของผู้ถือหุ้น                 
ในการจ่ายเงินปันผลในระยะยาวต่อไป 

ประธานฯ ไดชี้แ้จงเพิ่มเติมว่า การซือ้หุน้คืนจะท าใหก้ าไรสทุธิต่อหุน้ (EPS) เพิ่มขึน้ ซึ่งจะมีผลท าใหผู้ถื้อหุน้ไดผ้ลตอบแทน
เพิ่มขึน้ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะรกัษาอตัราการจ่ายเงินปันผลในอตัราที่สงูเท่าที่บรษิัทฯ จะท าได ้เพื่อประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ในระยะยาว   

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติม 
แต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2567 ตามที่เสนอขา้งตน้ 

มติ  ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุัติการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผล
การด าเนินงานประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2567 ตามที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นดว้ย   636,246,860 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย                  -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
งดออกเสียง                             -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
บตัรเสีย                             -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  636,246,860  เสียง ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5   พจิารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
   

ประธานฯ แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี ้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 4 คน ดังนี ้ คือ (1) นายสุนทร       
สวุรรณเจตต ์(2) นายฉตัรชยั ทีปสวุรรณ (3) นายวฒุิไกร โสตถิยานนท ์และ (4) นายธนิต ปลุิเวคินทร ์ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

 นางสาวชนัญ โพธิ์ประสาท พิธีกร ไดชี้แ้จงโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในดา้นต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แลว้มีมติเห็นชอบใหเ้สนอ
แต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 คนกลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายสุนทร สุวรรณเจตต ์(2) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ    
(3) นายวฒุิไกร โสตถิยานนท ์และ (4) นายธนิต ปลุิเวคินทร ์ดว้ยเหตผุลดงัต่อไปนี ้

(1) ทัง้ 4 คน เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอนัเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  
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(2) ทัง้ 4 คน มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และ
ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

(3) ในรอบปีที่ผ่านมากรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม ่าเสมอในรอบปีที่ผ่านมา โดย       
ในระหว่างการประชมุไดใ้หข้อ้เสนอแนะที่หลากหลาย ที่เป็นประโยชนก์บับรษิัทฯ 

(4)  ส าหรบัผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายละเอียดตามที่ปรากฎในหนงัสือเชิญประชุม
ซึ่งจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุคนลว่งหนา้แลว้ ซึ่งมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

(4.1)  นายสุนทร สุวรรณเจตต ์ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิต 
กรรมการจดัการ และผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายการผลิตและวิศวกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่ง
เป็นอย่างดี เป็นผูท้ี่มีความรู ้ทักษะ ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นที่เป็นประโยชนก์บับริษัทฯ สามารถอทุิศเวลาใหก้บังาน  
มีความซ่ือสัตย์สุจริตและมีความตรงไปตรงมา รวมทั้งพัฒนาและปรบัปรุงระบบการผลิตสินค้าต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและ             
มีประสิทธิผล เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ควบคมุดแูลใหก้ารลงทนุขยายโรงงานผลิตสินคา้บรรลผุลส าเร็จและสามารถผลิตสินคา้ 
ในเชิงพาณิชยไ์ดต้ามก าหนดเวลาและเปา้หมายที่ก าหนด   

(4.2) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลา      
ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรูค้วามสามารถมีประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านการเงิน         
การธนาคารการลงทนุ และการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์รวมทัง้งานดา้นการสรรหาบคุลากร การบรหิารอตัราก าลงัคน และการจ่าย
ผลตอบแทนของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ โดยใหค้ าแนะน าเพื่อใหบ้ริษัทฯ มีการบรหิารจดัการในเร่ืองดงักล่าว
อย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ในอนาคต    

(4.3) นายวุฒิ ไกร โสตถิยานนท์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการใหค้วามคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผูท้ี่มี
ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย ใหค้ าแนะน าในเร่ืองของการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อันจะเป็น
ประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ในอนาคต   

ทัง้นีน้ายวฒุิไกร โสตถิยานนท ์ไดเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัที่ 12 มกราคม 2554 
(รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 14 ปี หากรวมการต่อวาระครัง้นีจ้ะมีระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 17 ปี) ซึ่งตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี การด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากนายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ มีคุณสมบตัิครบถว้นตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดต่างๆ ซึ่งสามารถใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชนใ์หก้บับรษิัทฯ ตลอดจนเป็นผูท้ี่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่เก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอย่างดี    

(4.4)  นายธนิต ปุลิเวคินทร์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ           
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการใหค้วามคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผูท้ี่มี
ความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ ์โดยเฉพาะงานดา้นวิศวกรรม ดา้นคณุภาพและสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้เป็นที่ปรกึษาและใหค้ าแนะน า
เก่ียวกบัการป้องกนัและต่อตา้นการทจุริตของบริษัทฯ จนกระทัง้บริษัทฯ ไดร้บัการต่ออายกุารเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC) ออกไปอีก 3 ปี ตัง้แต่ปี 2567-2570 อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ในอนาคต  

 ทัง้นีน้ายธนิต ปลุิเวคินทร ์ไดเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่
วนัที่ 24 เมษายน 2556 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 12 ปี หากรวมการต่อวาระครัง้นีจ้ะมีระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 15 ปี) ซึ่งตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี การด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากนายธนิต ปุลิเวคินทร ์มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เป็นผูท้ี่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการ
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สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน รวมทัง้เป็นที่ปรกึษาและใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัการป้องกนัและต่อตา้นการทจุรติของบริษัทฯ ซึ่ง
สามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์       
ของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอย่างดี   

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความ
คิดเห็น และซกัถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทกุคนที่ออกตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ มีสว่นไดเ้สียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระ
การประชมุนี ้โดยเสนอพิจารณาแต่งตัง้เป็นรายบคุคล ดงันี ้

(1) ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ นายสุนทร สุวรรณเจตต ์ที่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง  

มติ  ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ นายสุนทร สุวรรณเจตต ์ที่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 636,096,860 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.98 
ไม่เห็นดว้ย                                     -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.00 
งดออกเสียง                                  150,000  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.02 
บตัรเสีย                                       -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  636,246,860  เสียง ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(2)  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ ที่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง  

มติ  ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการแต่งตัง้ นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ ที่พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 636,246,860 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     100.00 
ไม่เห็นดว้ย                                     -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.00 
งดออกเสียง                                   -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.00 
บตัรเสีย                                       -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  636,246,860  เสียง ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(3)  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ นายวุฒิไกร โสตถิยานนท ์ที่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง  

มติ    ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ ที่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 635,695,960 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       99.91 
ไม่เห็นดว้ย                                    550,400  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.09 
งดออกเสียง                                 500 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.00 
บตัรเสีย                                       -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  636,246,860  เสียง ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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(4)  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายธนิต ปุลิเวคินทร์ ที่พ้นจากต าแหน่ง      
ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง 

มติ   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายธนิต ปุลิเวคินทร์ ที่พ้นจากต าแหน่ง      
ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 635,695,960 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       99.91 
ไม่เห็นดว้ย                                    550,400  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.09 
งดออกเสียง                                 500 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.00 
บตัรเสีย                                       -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  636,246,860  เสียง ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6   พจิารณาก าหนดผลตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. 
จึงมอบหมายให ้นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ์ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ชีแ้จงถึงหลักเกณฑก์ารพิจารณาก าหนดผลตอบแทนกรรมการ       
ในวาระการประชมุนี ้

นายชยัยทุธ ศรีวิกรม ์ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดชี้แ้จงโดยสรุปว่า ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 90 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบั
ของบริษัท และวรรคสองก าหนดว่า ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของบรษิัทมิไดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามมติ
ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 35 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบ
ของเงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ประชมุผูถื้อหุน้
จะอนมุตัิ ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้กรรมการอาจไดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัทฯ 

นางสาวชนัญ โพธิ์ประสาท พิธีกร ไดชี้แ้จงโดยสรุปว่า บริษัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ 
โดยการเปรียบเทียบอา้งอิงกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
ในแต่ละปีแลว้จึงเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 ดงันี ้

(1)   คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดร้บัผลตอบแทน ดงันี ้
(1.1)  ผลตอบแทนประจ าเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไวเ้ท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับ     

เดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจ านวน 11 คน ไดร้บัเดือนละ 50,000 บาทต่อคน 
(1.2)  ส าหรบัโบนสักรรมการประจ าปี เนื่องจากปี 2567 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารลดลง ท าให้

ก าไรสุทธิไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจ าปี 2567 ลดลงจากปีก่อน ดังนี ้ประธานกรรมการลดลงจาก 
400,000 บาท เป็น 350,000 บาท และกรรมการจ านวน 11 คน ลดลงจากคนละ 350,000 บาท เป็นคนละ 300,000 บาท   

(2)  คณะกรรมการชุดย่อย ไดร้บัผลตอบแทนประจ าเดือน โดยที่ผ่านมาบรษิัทฯ ไดจ่้ายผลตอบแทนใหค้ณะกรรมการ 
ชดุย่อย 4 คณะ ดงันี ้

(2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน ไดร้บัผลตอบแทนประจ าเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือนให้
คงไวเ้ท่าเดิม โดยประธานกรรมการตรวจสอบไดร้บัเดือนละ 30,000 บาท ส าหรบักรรมการตรวจสอบจ านวน 2 คน ไดร้บัเดือนละ 
20,000 บาทต่อคน 
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(2.2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจ านวน 3 คน ไดร้บัผลตอบแทนประจ าเดือน ซึ่งจ่ายเป็น
จ านวนคงที่ทุกเดือนใหค้งไวเ้ท่าเดิม โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดร้บัเดือนละ 20,000 บาท ส าหรบั
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จ านวน 2 คน ไดร้บัเดือนละ 10,000 บาทต่อคน 

(2.3)  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการจ านวน 3 คน ได้รบัผลตอบแทนประจ าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่                
ทุกเดือน ให้คงไวเ้ท่าเดิม โดยประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการไดร้บัเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการก ากับดูแลกิจการ
จ านวน 2 คน ไดร้บัเดือนละ 10,000 บาทต่อคน 

(2.4) คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตจ านวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการเทคโนโลยีและ
นวตักรรมการผลิตที่เป็นผูบ้รหิาร 4 คน และกรรมการเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิตที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 1 คน โดยจ่ายผลตอบแทน
ใหก้บักรรมการเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิตท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไดร้บัผลตอบแทนประจ าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทกุเดือนให้
คงไวเ้ท่าเดิม โดยประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไดร้บัเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการเทคโนโลยีและ
นวตักรรมการผลิตไดร้บัเดือนละ 10,000 บาทต่อคน 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
และซกัถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 ตาม
รายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ โดยมติที่ประชุมในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมถือหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส าหรบัวาระนีก้รรมการทุกคนมี
สว่นไดเ้สียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชมุนี ้

มติ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 ตามที่เสนอขา้งตน้ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย   608,888,160 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   95.70 
ไม่เห็นดว้ย   -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
งดออกเสียง                      27,358,700 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     4.30 
บตัรเสีย   -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  636,246,860  เสียง ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7  พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี ตอ้งผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายใหน้ายธนิต ปุลิเวคินทร ์ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงหลักเกณฑ์การ
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 2568 ในวาระการประชมุนี ้

นายธนิต ปลุิเวคินทร ์ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แ้จงโดยสรุปว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ในส่วนที่เก่ียวกบัการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งตาม 
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 
ก าหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่ เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ด  ารงต าแหน่งหน้าที่ ใดๆ ของบริษัท ฯ ทั้งนี ้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 ไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจัดใหม้ีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี หากผูส้อบ
บญัชีรายเดิมปฎิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ มาแลว้ 7 รอบบญัชีติดต่อกนั โดย
สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านักงานสอบบญัชีเดียวกนัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตัง้
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ผูส้อบบญัชีรายที่พน้จากการปฏิบัติหนา้ที่เนื่องจากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ได ้เมื่อพน้ระยะเวลา
อย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีนบัแต่วนัที่ผูส้อบบญัชีรายดงักลา่วพน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีที่มีคณุสมบตัิ คณุภาพ มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ประสบการณด์า้นการตรวจสอบบญัชีอยู่ในเกณฑท์ี่ดีตลอดมา เมื่อไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบปรมิาณงาน
และอตัราค่าตอบแทนแลว้ จึงไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งมีคณุสมบตัิเป็นผูส้อบ
บญัชีบรษิัทจดทะเบียนตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมที่จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุคน
ล่วงหน้าแลว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแลว้เห็นควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี      
รายเดิมจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ตามรายช่ือต่อไปนี ้คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2568  

(1)   นางสาวฌลัลิกา ปัญญา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11872 หรือ  
(2)   นางสาวธญัลกัษณ ์เกตแุกว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ 
(3)   นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 10042  
ทัง้นีใ้นกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้รษิัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 

จ ากัด จดัหาใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้ได ้

โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจดัท างบการเงินรวมรายไตรมาส
และประจ าปี 2568 รวมเป็นจ านวนเงิน 1,650,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2567 จ านวน 30,000 บาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.85 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น
และซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี     
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2568 โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปีค่าสอบทาน          
งบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดท างบการเงินรวมรายไตรมาสและประจ าปี  2568 รวมเป็นจ านวนเงิน 1,650,000 บาท                   
ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแลว้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวฌัลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชี          
รบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 11872 หรือนางสาวธัญลกัษณ ์เกตแุกว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโศภิษฐ์ 
พรหมพล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2568 โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดท า                 
งบการเงินรวม รายไตรมาสและประจ าปี 2568 รวมเป็นจ านวนเงิน 1,650,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2567 จ านวน 30,000 บาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.85 ทั้งนีใ้นกรณีที่ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดใ้หบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบัญชี จ ากัด จัดหาใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชี 
และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ         
ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย    636,246,860 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       100.00 
ไม่เห็นดว้ย   -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
บตัรเสีย            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  636,246,860  เสียง ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่8   พจิารณาอนุมัติการแก้ไขและเพิม่เติมวัตถุประสงคแ์ละหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ 
ประธานฯ แถลงว่า เพื่อรองรบัธุรกิจที่บริษัทฯ จะด าเนินการในอนาคต ไดแ้ก่ การขายปลีกผ่านระบบออนไลน ์การติดตัง้

เคร่ืองชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle Charger) การก่อสรา้งของบา้นส าเร็จรูปแบบโมดูลาร ์และบา้นส าเร็จรูปอื่นๆ จึงขอแกไ้ข
และเพิ่มเติมวตัถปุระสงคแ์ละหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในอนาคต รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

(ก) การแก้ไขและเพิม่เติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ เป็นดังนี ้
 การแก้ไขวตัถุประสงคข์อ้ 1 และขอ้ 25 และเพิ่มวัตถุประสงคข์อ้ 28 และขอ้ 29 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฎ   

ในเอกสาร (บมจ. 002) ที่แนบมาในวาระการประชมุนี ้ซึ่งสรุปไดด้งันี ้  
“(1)  ประกอบการอุตสาหกรรมกระเบือ้งและท่อทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ที่มีและไม่มีใยหินซีเมนต ์รวมทั้ง

อปุกรณแ์ละชิน้สว่นประกอบเก่ียวกบักระเบือ้งและท่อ และผลิตภณัฑใ์ยหินซีเมนต ์ส าหรบัใชใ้นการก่อสรา้ง
และสาธารณปูโภคทั่วไปรวมทัง้การคา้การขายของ จ าหน่ายผลิตภัณฑท์ัง้ปลีกและส่ง และการรบัท างาน
อย่างใดๆ ที่เก่ียวกบัผลิตภณัฑต์่างๆ ทัง้หมดดงักลา่วนัน้ดว้ย 

(2)  ถึง (24) : ยงัเหมือนเดิมโดยไม่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 
(25) ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้งการจ าหน่าย โดยใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต รวมถึงการท าธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต (Internet) การ
ประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือ อี -คอมเมิร์ช (E-Commerce) ตลอดจนธุรกรรมทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนีใ้หป้ฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

(26) ถึง (27) : ยงัเหมือนเดิมโดยไม่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 
(28) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย ์อาคารที่พักอาศัย สถานที่ท าการ ถนนสะพาน 

เขื่อนอุโมงค ์และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมทัง้รับท างานโยธาทุกประเภท 
(29) ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ลม และน ้า ซ่ึงหมายความรวมถึงการซือ้ ขาย ส ารวจ พัฒนา 

จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห ์วิจัย ออกแบบ ติดต้ัง ผลิต จัดให้ได้มา 
จัดส่ง บ ารุงรักษา สะสม ส ารอง ประมูล รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซม น าเข้า ส่งออก และด าเนินการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ลม และน ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ อาทิ ลม น ้า      
ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ พลังงานปรมาณู หรือเชือ้เพลิงอ่ืนๆ รวมถึงแหล่งพลังงานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจการพลังงาน รวมถึงประกอบกิจการเกี่ยวกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า สถานี       
อัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle Charger) ทุกประเภท” 

(ข) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติม
วัตถุประสงคข์องบริษัทฯ ตามข้อ (ก) เป็นดังนี ้
“วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ านวน 29 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”   

  
ทั้งนีใ้นกรณีที่บริษัทฯ น าวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ขา้งต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น          

ไดอ้นุมัติแลว้ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด อาจจะต้องมีการแก้ไขขอ้ความหรือถ้อยค าบางประการตามที่      
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัตอ้งการหรือมีความประสงคจ์ะใหแ้กไ้ข ฉะนัน้เพื่อความคล่องตวัในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้   
ที่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิและมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ หรือตวัแทนผูร้บัมอบอ านาจของบริษัทฯ  
มีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตดัออกหรือยกเลิกขอ้ความไดอ้ีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดตอ้งการใหแ้กไ้ขได ้  
ทกุประการ 
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หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค าถาม  จึงเสนอที่ประชุม         
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงคแ์ละหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ โดยมติวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมัติ     
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแกไ้ขและเพิ่มเติมวตัถปุระสงคแ์ละหนงัสือบรคิณห์
สนธิของบรษิัทฯ รายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย    636,246,860 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       100.00 
ไม่เห็นดว้ย   -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
บตัรเสีย            -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมด  636,246,860  เสียง ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พจิารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

  หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม ดงัต่อไปนี ้

 นายสุภศกัดิ์ จุลละศร ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามว่า ทราบมาว่าบริษัทฯ มีผลิตภณัฑ ์“บ้านส าเร็จรูป DIAMOND 

MODULAR HOUSE” ซึ่งมีผูส้นใจอยู่จ านวนไม่นอ้ย จึงอยากทราบว่าผลิตภณัฑน์ีม้ีผูน้  าตลาดอยู่หรือไม่ และบรษิัทฯ วางแนวทาง
โอกาสที่จะเติบโตของผลิตภณัฑน์ีไ้วอ้ย่างไร 

 นางสาวพิชญานนัท ์ลอ้วรลกัษณ ์ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายการขายและการตลาด ไดต้อบชีแ้จงว่า ผลิตภณัฑน์ี ้
มีผู้น าตลาดอยู่แลว้ โดยเป็นผู้ที่จัดท าบ้านส าเร็จรูป ซึ่งจะไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้าวัสดุก่อสรา้ง จึงตอ้งซือ้วัตถุดิบจากผูผ้ลิตสินคา้วัสดุ
ก่อสรา้งเพื่อน ามาสรา้งบา้นส าเร็จรูป ดังนั้นบริษัทฯ ซึ่งเป็นผูผ้ลิตสินคา้วสัดุก่อสรา้ง มีความสามารถในดา้นการขนส่งและติดตั้ง       
จึงมองเห็นโอกาสในการขายส าหรบัผลิตภัณฑ ์“บ้านส าเร็จรูป DIAMOND MODULAR HOUSE” ซึ่งในปีแรกที่บริษัทฯ ด าเนินการ
ผลิตภัณฑน์ี ้ใชเ้วลาในการสรา้งบา้นหนึ่งหลงัใชเ้วลาค่อนขา้งนาน เนื่องจากลูกคา้ตอ้งเตรียมที่ดิน วางระบบไฟและน า้ประปา แต่
ปัจจุบันบริษัทฯ ด าเนินการไดร้วดเร็วขึน้ ส าหรบัรูปแบบในการขายส าหรบัผลิตภัณฑน์ี ้มีดงันี ้(1) การเสนอขายวสัดุก่อสรา้งใหก้ับ
ผู้จัดท าบ้านส าเร็จรูป โดยบริษัทฯ เข้าร่วมในการปรบัขนาดโครงสรา้งต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (2) การพัฒนา
โครงสรา้งของบา้นร่วมกับผูร้บัเหมาที่ท  าการติดตัง้โครงหลงัคา ทัง้นี ้ผลิตภัณฑ ์“บ้านส าเร็จรูป DIAMOND MODULAR HOUSE”     
ไม่สามารถท าได้เสร็จภายใน 3 เดือน และที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ท าการโฆษณาเพื่อสรา้งการรบัรูเ้ก่ียวกับผลิตภัณฑ์นี ้โดยใชเ้วลา
ประมาณ 2-3 ปี กว่าที่ผูบ้ริโภคจะรบัรูร้บัทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นี ้และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีราคาที่ลูกค้า        
พงึพอใจ 

 นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ ์“สวยครบเซต ตราเพชร    
ทั้งหลัง” โดยมีสินคา้ครบ และมีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลายช่องทาง เช่น ตวัแทนจ าหน่าย (Agent) และรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ 
(Modern Trade) เป็นตน้ ซึ่งกลุ่มลูกค้าบางรายจะเป็นผู้ที่จัดท าบ้านส าเร็จรูปขาย จึงมีการซือ้วสัดุก่อสรา้งจากตัวแทนจ าหน่าย     
ของบริษัทฯ ท าใหม้ีตน้ทนุสงู ดงันัน้บริษัทฯ จึงมองโอกาสส าหรบัการพัฒนาสินคา้ใหม่ เพื่อท าตลาดในกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ โดยมีการ
ทดลองสรา้งประมาณ 5-6 ครัง้ จนสุดท้ายออกแบบมาเป็นบ้านทั้งหลัง และสรา้งได้จริง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทฯ ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ “บ้านส าเร็จรูป DIAMOND MODULAR HOUSE” ซึ่งมีเนือ้ที่ประมาณ 73 ตารางเมตร แต่ยังคงมีราคาค่อนข้างสูง 
บริษัทฯ จึงเริ่มมองว่าสินคา้ของบริษัทฯ มีครบทุกอย่าง ดงันัน้จึงเริ่มเนน้เร่ืองการออกแบบบา้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายมากขึน้ 
และมีบา้นหลายขนาดใหเ้ลือก และเริ่มหาคู่คา้ คือ รา้นกาแฟ ดิโอโร ่(D'Oro) และชาวดอยคอฟฟ่ี (Chao Doi Coffee) เป็นตน้ รวมทัง้
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บริษัทฯ มีการด าเนินการ ดังนี ้ (1) การออกแบบบ้านเพื่อให้น่าใช้งาน โดยหาคู่ค้าร่วม เพื่อท าให้ต้นทุนบ้านลดลง (2) การหา        
แนวทางการด าเนินการใหม่ๆ เช่น เดิมบริษัทฯ ขายสินค้ากระเบือ้งหลังคาแต่ไม่มีโครงสรา้งหลังคา ปัจจุบันนี ้บริษัทฯ มีระบบ
โครงสรา้งหลงัคาและบรกิารติดตัง้หลงัคา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิัทฯ 

 นายสุภศกัดิ์ จุลละศร ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ ์“บ้านส าเร็จรูป DIAMOND MODULAR 

HOUSE” มคีวามคงทนมากนอ้ยเพียงใด 

 นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบชีแ้จงว่า ผลิตภณัฑ ์“บ้านส าเร็จรูป DIAMOND MODULAR 

HOUSE” เป็นผลิตภัณฑท์ี่สรา้งประกอบ โดยประกอบดว้ยระบบโครงสรา้งต่างๆ เป็นเหล็ก ซึ่งที่ผ่านมาการเสื่อมสลายไม่มี และ
การสรา้งประกอบใชร้ะยะเวลาที่สัน้ลง 

 นายเศรษฐศกัดิ ์เอ่ียมสมัฤทธ์ิ ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดแ้นะน าเพิ่มเติมว่า ขอใหบ้รษิัทฯ พิจารณาน าวสัดหุรือวตัถดุิบที่ไม่ใชแ้ลว้ 
เช่น การใหผู้บ้ริโภคสามารถน ากระเบือ้งหลงัคาเก่าไปส่งคืนหรือขายคืนใหก้ับตวัแทนจ าหน่ายของบริษัทฯ เพื่อใหบ้ริษัทฯ น าไปใช้
ประโยชนอ์ย่างอื่นได ้เพื่อช่วยลดของเสียตามแนวทางดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืน 

 ประธานฯ ไดต้อบชีแ้จงว่า บรษิัทฯ จะรบัไปพิจารณา  

 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้คนใดมีเร่ืองที่จะเสนอใหท้ี่ประชมุนีพ้ิจารณาอีกหรือไม่ 

  ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอื่นใดเขา้พิจารณาอีก 

 ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชมุและกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุคนที่สละเวลามาเขา้ประชมุในครัง้นี ้  

 ปิดประชมุเวลา 11.55 น. 
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